



'60ป่าชุมชน'ลุยอนุรักษ์พันธุกรรม

● ป่าไม้จับมือ'ราชบุรีโฮลดิ้ง'ปลูกรักษาฐานทรัพยากรชาติ

นายพงษ์ดิษฐ พงษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เจริญพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำรินำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามดำเนิการในพื้นที่ป่าชุมชนจัดทำเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชที่มีอยู่ในป่าชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และศึกษาพันธุ์พืชต่างๆ ที่มีอยู่ในป่าของตนเอง รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของพันธุ์พืชต่างๆ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนและประเทศ พร้อมทั้งขยายแนวคิดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นไปยังชุมชนอื่นทั่วประเทศในอนาคต นำไปสู่การดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน

"โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ครอบคลุมป่าชุมชน

เป้าหมายทั่วประเทศจำนวน 60 แห่ง มีกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรมคือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย กิจกรรมปลูกป่ารักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช



พงษ์ดิษฐ พงษา

และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และกรอบการสร้างจิตสำนึกประกอบด้วย กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพันธุกรรมพืช ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกันรักษาพันธุ์พืชหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในท้องถิ่น แต่ยังเป็นความร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน"

นายพงษ์ดิษฐ กล่าว

โดยเบื้องต้น ตัวแทนป่าชุมชน 113 คน จาก 60 ป่าชุมชนทั่วประเทศ ได้เข้าไปศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งและบริหารจัดการที่ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ด.ชนงพระจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นต้นแบบของโครงการดังกล่าว